

ปองขำพระพุทฺธเจ้า

ขอนอมเกลาจนอมกระหม่อม

ดำเนินในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นสข



“...ผู้มีหน้าที่ส่อข่าว ควรสำนึกอยู่เสมอว่า งานที่ทำเป็นงานสำคัญและมีเกียรติสูง การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแม้แต่คำพูดง่าย ๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถทำลายงาน ที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลาย พยายามสร้างด้วยความยากลำบากเป็นเวลานานรมปี เหมือนพองอากาศนิดเดียว ถ้าเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดก็สามารถระเบิดชีวิตคนได้...”
พระราชดำรัสของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

จับตารักระจ่างฟ้า

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

www.chandra.ac.th

๔ กีฬา ทะลุลูกรอบมหกรรมสำเร็จ มหา'ลัย หวังทัพนักกีฬาสร้างชื่อ

แข่งขันโดยไม่ต้องทำการคัดเลือก ประกอบด้วย กรีฑา เทควันโด แบดมินตัน เทนนิส ลีลาศ หมากรุกกระดาน เปาะกาย มวยไทยสมัครเล่น และมวยสากลสมัครเล่น รวมกับกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกอีก ๔ ชนิด รวม ๑๓ ชนิดกีฬา ที่มหาวิทยาลัย [อ่านต่อหน้า ๖](#)

๔ ชนิดกีฬา มจร.จันทรเกษม ทะลุเข้ารอบมหกรรม หลังผ่านการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร เมื่อระหว่างวันที่ ๙-๑๕ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รวม ๑๓ ชนิดกีฬา หวังจะคว้าชัยสร้างชื่อเสียงอีกครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์ ผลเดช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมแข่งขันในฐานะสมาชิกของมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเวทีระดับประเทศ

สำหรับกีฬาที่ผ่านเข้าสู่อันดับมหกรรมต่อไปได้แก่ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาย กีฬา

วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิง กีฬาวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิง กีฬาเปตองประเภท ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว หญิงคู่ และคู่ผสม

“สำหรับผลการแข่งขันที่ออกมา นั้น ถือว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ผ่านรอบคัดเลือก บางชนิดกีฬาอาจจะไม่ผ่านการคัดเลือก แต่นักกีฬาได้เรียนรู้จุดเด่น จุดที่ต้องควรปรับปรุง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัยในเกมกีฬา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่นักกีฬาทุกคนต้องพึงมีแล้วนำสิ่งที่ได้รับกลับมาพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่หวังต่อไปในอนาคต” ผศ. ธนทรศน์ กล่าว

รองอธิการบดีฯ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในการแข่งขันรอบมหกรรมนั้นจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ไปจนถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งชนิดกีฬาที่มหาวิทยาลัยส่งเข้า

เด่นในฉบับ

๔

“ฮ็อต” ทุบหัวโจกไทย สร้างชื่อ...คว้ารางวัลระดับประเทศ...



BOOK in my mind



สัปดาห์นี้ Book in my mine อยู่กับสาวน้อยมากความสามารถ เจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดดาว-เดือนของคณะกันเลยทีเดียว “พลอย” หรือ นางสาวสุธาสิณี นาวาล่อง นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะมาเล่าถึงหนังสือเล่มโปรดรวมทั้งเทคนิคคิด ๆ ในการอ่าน

นั้นเป็นอย่างไร มาฟังน้องพลอยเล่ากันเลย
นวนิยายชีวิตที่มีชื่อว่า **“ณ ร่มฝั่งโขง”** เป็นนวนิยายที่เธอได้หยิบขึ้นมาอ่านจนกลายเป็นหนังสือเล่มโปรด เพราะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือประเภทนวนิยาย เป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจแล้วทำให้รู้สึกสนุกไม่น่าเบื่อ ชวนติดตามตลอดจึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้อ่านแล้ววางไม่ลงเลย
“หนังสือเล่มนี้เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมของประเทศลาวและประเทศไทยว่าแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมประเพณี และสถานที่สำคัญอะไรบ้าง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นลาวไปในตัว และหนังสือเล่มนี้ก็มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสายสัมพันธ์ไร้พรมแดนระหว่างไทยและลาว ดังคำที่ว่า “ไทยลาวไม่ใช่อื่นไกลเราที่น้องกัน” น้องพลอยเล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่ชอบนวนิยายที่อ่าน แล้วเล่าต่อว่า

“เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหญิงสาวผู้ไม่เคยรู้จักและได้รับความรักกับสัมผัสอันอ่อนโยนจากชายที่ได้ชื่อว่า พ่อ และโตขึ้นมาพร้อมกับปมของชาติกำเนิด ตัดสินใจออกตามหาสาเหตุที่ทำให้เธอต้องพลัดพรากจากกันถึงวังเวียง ประเทศลาว อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานรักครั้งใหม่ ระหว่างเธอกับอานน วิศวกรหนุ่ม แห่งลุ่มแม่น้ำโขง ที่มีดอกจำปาลาวและแม่น้ำของเป็นสะพานแห่งรัก ความรัก...โลก...โกรธ...ชิงชัง และปมในอดีต ทำให้เธอต้องเผชิญชะตาชีวิตที่พกผัน

เธอจะตัดสินใจกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองอย่างไร ระหว่างคำสัญญาที่ให้ไว้กับแม่กับ

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นลาวไปในตัว และหนังสือเล่มนี้ก็มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสายสัมพันธ์ไร้พรมแดนระหว่างไทยและลาว ดังคำที่ว่า “ไทยลาวไม่ใช่อื่นไกลเราพี่น้องกัน”

ความรักที่มั่นคงของผู้ชายคนหนึ่ง ที่หัวใจของเธอรำร่อยอยากอยู่เคียงข้างเขาและฝากตัวเป็นลูกหลานของแผ่นดินลาวตลอดไป” น้องพลอยเล่าถึงเนื้อหาภายในเล่ม ยิ่งเล่าต่อไปว่า
“นวนิยายเล่มนี้ได้ให้ข้อคิดกับพลอยได้ดีอีกด้วยทั้งให้เราต้องใช้ชีวิตโดยไม่มัวคึดเพราะถ้าหากเราตั้งคึดกับเรื่องใดเอาไว้จะเป็นกำแพงที่ทำให้เราไม่สามารถข้ามผ่านไปได้”

“สำหรับพลอยคิดว่าการอ่านหนังสือเป็นการเสริมสร้างปัญญาความรู้ของเราให้พัฒนามากยิ่งขึ้น ทำให้มีสมาธิมากขึ้น หากเราขยันอ่าน ก็จะทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย” พลอยเล่าถึงประโยชน์ของการอ่านหนังสือ

น้องพลอยยังได้ทิ้งท้ายกับเทคนิคในการอ่านของเธอด้วยว่า “บางคนอาจจะคิดว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องน่าเบื่อ แต่ถ้าหากเราเริ่มอ่านจากเรื่องที่เราชอบ เรื่องที่เราสนใจ ก็จะทำให้เราเกิดความอยากที่จะศึกษาเพิ่มขึ้น”

He&She said

เทคนิครับมือ “อารมณ์รุนแรง”

จากคลิปวิดีโอในโลกโซเชียล พิศิกรหนุ่ม ที่เป็นคดีดังในสังคมและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมชกต่อยคู่กรณีอยากทราบวิธีการควบคุมอารมณ์ ควบคุมสติเพื่อไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรง เรามาลองสอบถามความเห็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยว่าจะมีวิธีควบคุมอารมณ์กันอย่างไรบ้าง

นายธงชัย โพธิ์กร (บิง)

นักศึกษาระดับปีที่ ๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

วิธีควบคุมระดับความโกรธของผม ต้องตั้งสติอยู่บ้างในระหว่างที่โกรธ ลองหันกลับไปคิดถึงสาเหตุที่ทำให้โกรธ ลองคิดถึงเหตุและผลอย่างใจเย็น เพราะเป็นอุบัติเหตุก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น และถ้าไม่ได้เกิดเหตุร้ายแรงทรัพย์สินของเราไม่ได้เสียหายก็ควรให้อภัยซึ่งกันและกัน แต่ถ้าเป็นอย่างกรณีในข่าว คงให้เจ้าหน้าที่ประกันเข้ามาไกล่เกลี่ย พูดคุยแทนแต่ก็ไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน

นางสาวพัชตรา ชัยพร (บี)

นักศึกษาระดับปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตนเอง คงโกรธและอารมณ์เสีย แต่ไม่ถึงขนาดทำร้ายร่างกายกัน เราต้องควบคุมสติ ระวังความโกรธ ให้เจ้าหน้าที่ประกันหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาไกล่เกลี่ย ควรพูดกับคู่กรณีด้วยความใจเย็น พูดจาด้วยเหตุผล ตกลงเรื่องการชดเชยค่าเสียหาย และจากกรณีข่าวของพิศิกรหนุ่มก็อยากให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติ ไม่ควรซ้ำเติมกัน เพราะทุกคนก็ต้องการโอกาสเช่นกัน





สารจากผู้บริหาร

สวัสดิ์ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

สวัสดิ์เพื่อนพี่น้องชาวจันทร์เกษมทุกคน ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณอย่างมาก ที่ได้ให้โอกาส ให้เกียรติ และให้กำลังใจกันมาโดยตลอด ในการเข้ามาทำงานรับตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับ ผมจะนำไปเป็นข้อคิดในการทำงานเพื่อร่วมทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคน ทุกคณะ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เราจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความรักความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง ร่วมกันทำ ทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยึดมั่นในเรื่องของความซื่อตรง ทุ่่มเท เสียสละและอุทิศเวลา ยึดหลักของความถูกต้องอยู่ในหลักการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมของเรา ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ นโยบายชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 STEM หรือการ Reprofilling ในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยของเราถูกกระทบโดยตรงและเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขร่วมกันอย่างเร่งด่วน ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เท่าทัน เราต้องทำให้ผ่านไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของทุก ๆ คน

สำหรับแนวทางการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะยังไม่ปรับเปลี่ยนจากเดิมมากนัก ยังเป็นองค์กรแห่งความสุข มีความสุขกับการทำงานและเพิ่มความสุขใจยิ่งขึ้นเมื่อได้เห็นผลสัมฤทธิ์สำเร็จของงานมากขึ้นด้วย เราจะร่วมกันทำงานเพื่อ พัฒนาครู พัฒนานักศึกษา และโมเดลที่จะพัฒนาชุมชนด้วย ตามวิสัยทัศน์ที่เสนอไว้ “เป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ (สังคม ศิลป์ ภาษา) องอาจวัฒนธรรม นำชุมชนพัฒนา”



อาจารย์ประเสริฐ จิมทัมม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์





นางสาวพิชามณเฑียร ไขว่อดจรรณ
นักศึกษาระดับปีที่ ๔ สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์

วัยรุ่นไทยสมัยนี้นิยมใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อการติดต่อที่รวดเร็วและเนื่องจากความเร็วในการสื่อสารและความยากลำบากในการพิมพ์ตัวอักษรทำให้วัยรุ่นทำให้คำเหล่านั้นสั้นลงจนกลายเป็นภาษาวิบัติ จนในปัจจุบันหลายคนหลงลืมการใช้ภาษาในทางที่ถูกต้อง

วันนี้เรามักนึกศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทย และรักความเป็นไทยอย่างแท้จริง เขาได้ผ่านเวทีการประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ เขาได้รางวัล ติด ๑ ใน ๕ ของประเทศ และรางวัลเขาได้รับ คือ รางวัลชมเชย (อันดับที่ ๓) ของประเทศ

อาจารย์ศิริพร เศรษฐพุทธิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดูแลและสนับสนุน ในการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ครั้งนี้ “อาจารย์ได้รับมอบหมายจากอธิการ ให้เรียกเด็กและคัดตัวฝึกซ้อมหาตัวแทนของมหาวิทยาลัย เราได้ตัวแทน คือ นายเฉลิมเกียรติ ยะประโคน หรือ อี๊ด เป็นตัวแทนในการประกวด ทักษะของอี๊ด ไหวพริบดี มีประสบการณ์การประกวด ผ่านมาหลายเวที”

“การฝึกซ้อมอาจารย์และประธานสาขาวิชาภาษาไทยที่จะเป็นผู้คอยดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองบทสุนทรพจน์ ให้อี๊ดศึกษา เรียบเรียงบทประเด็นที่จะต้องรู้ พยายามให้เขาทำความเข้าใจหาข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



“อี๊ด” หนุ่มหัวใจรักไทย สร้างชื่อ...คว้ารางวัลระดับประเทศ...

มีความภาคภูมิใจมาก เราได้ทำสิ่งที่ปรารถนา ก็คือการที่ได้ถวายงานผ่านภาษา แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ประกอบกับเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้เห็นด้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกิดเป็นความตื่นตัวใจอย่างบอกไม่ถูกครับ

เพราะหัวข้อในการกล่าวสุนทรพจน์คือหัวข้อโลกสรรเสริญ อัจฉริยภักดิ์ริย์ เจ็ดทศวรรษที่ทรงพัฒนาไทย” อาจารย์ศิริพร พุดถึงการดูแลการประกวดของนักศึกษาในครั้งนี้

เขาคนนี้เจ้าของรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ นายเฉลิมเกียรติ ยะประโคน (อี๊ด) นักศึกษาปีที่ ๒ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เล่าว่า “การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์แข่งขันขึ้นเมื่อที่ ๑๒ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับหัวข้อการแข่งขันโลกสรรเสริญ อัจฉริยภักดิ์ริย์ เจ็ดทศวรรษที่ทรงพัฒนาไทย”

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ดะรง่านกิจ กองบรรณาธิการ : พรทิพย์ ไกรถาวร, อ้อมกัญญา แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, กัทราพร นิกรดิษฐ์ชาติ, พุดวงค์ มั่นดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, สุพล เฉลียวจิตตวิช

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com



“การแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ โลกสรรเสริญ อัจฉริยภาพที่ร้อยเจ็ดทศวรรษที่ทรงพัฒนาไทย และสำหรับหัวข้อรอบฉับพลัน หรือที่เราว่ากันว่าเป็นรอบปราบเซียน เพราะต้องคิดสด และหัวข้อก็คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นำสังคมสงบสุข ซึ่งตัวผมเองได้รางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท

ความคาดหวัง ณ ตอนนั้นขอแค่ผมทำออกมาได้ดีก็พอแล้ว เพราะตอนนั้นก็ค่อนข้างเครียดนิดหน่อยเรื่องบทที่เรายังไม่ค่อยแม่นเลยไม่ได้หวังถึงรางวัล แต่ทุกอย่างก็เกินคาดตั้งแต่ที่มีชื่อเราติด ๑ ใน ๕ แล้วครับ” อี๊ด เล่าถึงเหตุการณ์ในวันประกวดกล่าวสุนทรพจน์

อี๊ดเล่าถึงการเตรียมตัว เตรียมพร้อมในการแข่งขันด้วยว่า “การฝึกซ้อมจะมากค่อนข้างหนักมาก ๆ วันใกล้ไปแข่ง เราและอาจารย์จะต้องเคลียร์บทให้ดีที่สุด โดยอาจารย์จะเป็นผู้คอยดูแล ตรวจสอบอยู่เสมอ อีกทั้งกลั่นกรองบทที่ดีที่สุดมาให้เรา ส่วนหน้าที่ของเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆ โดยเฉพาะหนังสือที่

เกี่ยวกับในหลวงของเรา บ้างก็ไปศึกษาจากห้องสมุด บ้างก็ซื้อมาเก็บเป็นสมบัติของตัวเองโดยได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่อยู่แล้วครับ หรือแม้ถ้าไม่มีหนังสือ ก็สืบค้นจากอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์แทน เพราะต้องพยายามหาข้อมูลเพื่อที่จะได้บทดี ๆ และรอบฉับพลันที่เราเองก็ไม่รู้ว่าหัวข้ออะไร พอได้บทได้ดี

หน้าที่ต่อไปก็คงเป็นตัวผมเองต้องขยันฝึก ขยันท่องโดยต้องเข้าใจบท และใส่ความรู้สึกจริงๆ เข้าไป ประกอบกับให้เพื่อนที่สนิท หรือน้องช่วยฟัง เมื่อต้องซ้อมครับ”

“ความรู้สึก เป็นเกียรติตั้งแต่วันที่ได้ทราบว่าเป็นตัวแทนมหาลัยตั้งแตระดับภูมิภาค จนได้เข้าสู่ระดับประเทศแล้วครับ ผมไม่ได้หวังรางวัลอะไรมากมาย แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด ให้สุดความสามารถ จนวันที่ได้ประกวดระดับประเทศ ทุกคนต่างมีทักษะที่ดีเยี่ยมมาก ๆ สมกับที่เป็นตัวแทน ของแต่ละภูมิภาค

พอถึงตอนประกาศผล แล้วเรา ติด ๑ ใน ๕ ของประเทศ ความเหนื่อยมันก็หายไปเลยครับ และมีความภาคภูมิใจมาก เราได้ทำสิ่งที่ปรารถนา ก็คือการที่ได้ถวายงานผ่านภาษา แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ประกอบกับเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้เห็นด้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกิดเป็นความตื่นตื้นใจอย่างบอกไม่ถูกครับ อยากจะขอบคุณมหาวิทยาลัยมาก ๆ เลยครับ ที่มีโอกาสดี ๆ ให้กับผม ขอขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยฝึกซ้อมให้เป็นอย่างดี”

เป็นเกียรติตั้งแต่วันที่ได้ทราบว่าเป็นตัวแทนมหาลัยตั้งแตระดับภูมิภาค จนได้เข้าสู่ระดับประเทศแล้วครับ ผมไม่ได้หวังรางวัลอะไรมากมาย แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด ให้สุดความสามารถที่สุด



อี๊ด พูดถึงความรู้สึกในการประกวดครั้งนี้ ท่านใดที่อยากชมการแข่งขันสามารถชมเทปการแข่งกันได้ในวันที่ ๕ ธันวาคมที่จะถึง ถ่ายทอดเทปการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

อี๊ด หรือนายเฉลิมเกียรติ ยะประโคน เป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สร้างผลงาน สร้างชื่อ ถือเป็นนักศึกษาที่มีหัวใจรักความเป็นไทย ถึงแม้ตนเองจะไม่เรียนตรงสายภาษาไทยก็ตาม

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๔ รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๙ - ๑๕ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี



๔ ชนิดกีฬา ทะลุรอบมหกรรม

ต่อจากหน้า ๑

จะได้ลุ้นหยิบเหรียญรางวัลในเวทีระดับประเทศ “ส่วนในรอบมหกรรมนั้น มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นในทักษะความสามารถของนักกีฬา คาดหวังว่านักกีฬาในประเภทต่าง ๆ จะสามารถคว้าชัยชนะ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวจันทร์เกษม ขอฝากถึงนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน อยาให้มุ่งมั่น ตั้งใจ เคารพกฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กีฬาต่อไป” รองอธิการบดีฯ กล่าว



แพทย์จีนฯ ฝังเข็มฟรี !!!

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรม “สุขภาพดีปีที่ ๓๖” เปิดให้บริการฝังเข็มฟรี! ในโอกาสเฉลิมฉลองวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๖ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๐ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ชั้น ๙ อาคารนวัตกรรม รับจำนวนจำกัด เพียงวันละ ๔๐ คนเท่านั้น ซึ่งทำการรักษาโดยนักศึกษาแพทย์จีน ชั้นปีที่ ๕ ภายใต้การควบคุมของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน

ท่านใดสนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก โทร.๐-๒๙๔๒-๖๘๐๐ ต่อ ๕๐๕๕-๖

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ ภายใต้ชื่อโครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต”

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมา



จันทร์เกษมรวมใจ...ลดใช้พลังงาน



๑. เปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ ในเวลาเช้างานตอนเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น.
๒. ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ ในเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. และ ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.
๓. ปิดคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้
๔. ถอดปลั๊กกาต้มน้ำ และอื่น ๆ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ หลังเลิกงาน
๕. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกประชุม ๓๐ นาที

Green World

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



จันทร์กระจ่างฟ้า

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทพ.จันทร์เกษม